

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

นโยบายการใช้คุกกี้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.halal.or.th และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้งานว่า ข้อมูล ที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอ ประกาศ นโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนี้

การใช้คุกกี้ - คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลเล็ก ๆ ที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ฮาร์ด ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต อุปกรณ์สื่อสารพกพาและ/หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นใดของท่าน คุกกี้จะช่วยเบราว์เซอร์ของท่านในการนำทางไปยังส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือในแฟ้มข้อมูลต่างๆ ของ ท่านได้ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ขอให้เว็บเบราว์เซอร์อ่านข้อมูลในคุกกี้ ข้อมูลจากคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์ สามารถให้บริการที่เป็นมิตร หรือตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ส่วนตัวของท่าน เบราวเซอร์จะยอมให้เว็บไซต์เข้าถึงเฉพาะคุกกี้ที่ส่งไปให้ท่านแล้วเท่านั้น สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เหตุผลในการใช้คุกกี้ - สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ใช้คุกกี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับ เนื้อหาในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อย่างไร และเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่จะให้ความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คุกกี้จะจดจำประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ท่านติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนี้ คุกกี้ยังจะจดจำสิ่งที่ท่าน ชอบ เช่น ภาษาและภูมิภาค ซึ่งจะถูกกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก และคุกกี้จะอนุญาตให้ท่านให้คะแนนเว็บเพจต่างๆ และกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น ด้วย คุกกี้บางตัวที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ใช้เป็นคุกกี้แบบช่วงเวลาและจะคงอยู่จนกว่าท่านจะปิดเบราว์เซอร์ที่ ท่านใช้ คุกกี้อื่น ๆ เป็นคุกกี้ถาวร ซึ่งจะถูกรวบรวมไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นระยะเวลาที่นานกว่า

คุกกี้ของบุคคลที่สาม - ในบางกรณี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้ รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ด้วย เช่น เว็บไซต์นี้ใช้ Statcounter Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งใน ผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลาย และได้รับการไว้วางใจเป็นอย่างมากรายหนึ่ง ในการช่วยให้สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ไทย เข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อย่างไรและเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของท่านให้ดียิ่งขึ้น คุณก็เหล่านี้อาจมีการติดตามหลายสิ่งต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในคุกกี้ statcounter Analytics นี้

การปฏิเสธและการลบทิ้งคุกกี้จะทำได้อย่างไร - สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะไม่ใช่คุกกี้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับคุกกี้ ท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นคุกกี้ที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ท่านได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เมนูช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์

โปรดทราบด้วยว่า เว็บไซต์เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากท่าน ไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่านต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ และหากท่านต้องการทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น Smart Phone, Tablet รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือการลบทิ้งคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ตาม แม้ท่านจะปฏิเสธการใช้คุกกี้ ท่านก็ยังสามารถเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่สะดวกเท่าที่ควร

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้ - สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย การใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ หากท่านต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่หน้าเว็บไซต์นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565